

DOANH NGHIỆP VI MÔ VẬN HÀNH BẾP ĂN GIA ĐÌNH

(MEHKO)

Tập Quán Duy Trì Khu Phố Tốt

Giữ an toàn cho cộng đồng

RÁC HỮU CƠ

Giúp làm chậm biến đổi khí hậu:



Mục đích của Dự luật Thượng viện Tiểu bang California (SB) 1383 là nhằm ngăn chặn, không để thực phẩm và các chất có thể phân hủy khác, còn gọi là chất thải hữu cơ, đi vào các bãi chôn lấp nhằm giúp giảm phát thải khí nhà kính là loại khí góp phần làm biến đổi khí hậu. Việc thu gom riêng biệt sẽ giúp chuyển hướng, không để các chất thải hữu cơ bị đưa vào các bãi chôn lấp.

Hãy ghi danh dịch vụ thu gom rác thải hữu cơ song song với việc thu gom và tái chế rác tại công ty vận chuyển rác thải của quý vị, hoặc nộp một bản kế hoạch tự quản trị rác thải hữu cơ cho **Sở Công trình Công cộng quận Los Angeles**.

Xem trang www.FightFoodWasteLA.com để biết cách tuân thủ..



MEHKO cho phép dùng nhà riêng để vận hành như một nhà hàng, nơi khách hàng có thể nhận đồ ăn đã đặt, yêu cầu giao đồ ăn, hoặc dùng bữa tại chỗ. Những hoạt động tại nhà riêng như vậy có thể ảnh hưởng đến khu dân cư xung quanh. Quý vị cần xem xét những quy tắc này để luôn là một người hàng xóm có tâm và giữ an toàn cho cộng đồng của mình.

Để biết thêm thông tin, vui lòng vào trang: <https://bit.ly/mehko-lacounty>



Environmental Health Division
5050 Commerce Drive
Baldwin Park, CA 91706



COUNTY OF LOS ANGELES
Public Health



TIÊU HỦY CHẤT BÉO, DẦU ĂN, MỠ

Chất béo, dầu ăn hoặc mỡ (viết tắt là FOG) KHÔNG được đổ xuống bồn rửa vì có thể gây nghẹt cống, khiến đường ống thoát nước và hệ thống tự hoại bị hư. Có thể vớt bỏ FOG trong thùng rác. Quý vị cũng có thể đổ FOG vào hộp carton cũ đựng sữa, hoặc hộp đựng dùng một lần khác. Vụn thực phẩm có thể vớt bỏ vào thùng tái chế chất thải màu xanh lá, chứ không hủy bằng máy xay rác thực phẩm.

GIAO THÔNG

Hãy giữ an toàn cho khu phố của quý vị: nhắc nhở khách hàng lái xe chậm và an toàn khi ở trong khu dân cư. Lên lịch giao đồ ăn vào các thời gian so le để giảm xe qua lại. Hãy chắc chắn rằng khách hàng không chắn đường trong khi đến nhận đơn hàng đã đặt.



RÁC



Các thùng rác phải đặt tại nơi khuất để bên ngoài không nhìn thấy được, và ở xa nhà hàng xóm để giảm mùi hôi trong không khí. Không đổ đầy tràn thùng rác và buộc chặt các túi rác đúng cách trước khi bỏ rác. Bỏ rác trong các thùng chứa chống rò rỉ và chống thú gặm nhấm để ngăn ngừa các loài gây hại. Bỏ rác tái chế vào thùng phù hợp. Cung cấp thùng rác cho khách hàng để ngăn chặn rác tích tụ trên đường phố. Liên lạc với sở vệ sinh địa phương để lên lịch thu gom rác bổ sung khi cần thiết.

TIẾNG ỒN

Chung tay giảm ô nhiễm tiếng ồn trong khu phố của quý vị. Nếu quý vị phát nhạc qua hệ thống loa trong khi khách hàng dùng bữa, âm lượng chỉ nên giữ ở mức tối thiểu. Để không làm phiền hàng xóm, khuyến cáo không mở loa phát nhạc ở không gian bên ngoài nhà. Duy trì giờ mở cửa thông thường. Hãy lưu ý đến tiếng ồn do khách hàng đến lấy đồ ăn mang về gây ra. Hãy tuân thủ luật về phiền toái nơi công cộng tại địa phương của quý vị.



ĐẬU XE

Dành cho khách hàng chỗ đậu xe tại những khu vực dành riêng cho phép đậu xe tại địa điểm. Chừa sẵn một vị trí trên lối lái xe vào nhà, nếu có thể, để khách hàng đậu xe. Chuẩn bị sẵn một chỗ thích hợp để mang các đơn hàng ra giao cho khách. Nếu có ít chỗ đậu xe, hãy cân nhắc việc đi giao đơn đặt hàng.



PHÒNG CHÁY

Giảm thiểu nguy cơ phát ra hỏa hoạn tại nhà quý vị: kiểm tra với sở cứu hỏa địa phương để tuân thủ các quy định tại khu vực của quý vị. Loại bỏ bất kỳ vật liệu dễ cháy nào trong phạm vi 100 foot từ các tòa nhà. Bảo đảm địa chỉ nhà dễ thấy để lực lượng khẩn cấp có thể tìm thấy nhà quý vị. Bảo đảm giàn BBQ được phê duyệt có khoảng cách an toàn đến nhà quý vị và các cấu trúc khác. Chuông báo khói và máy dò Carbon Monoxide cần được lắp đặt trong tất cả các ngôi nhà. Có sẵn bình chữa cháy (loại 10B:C) tại khu vực nấu ăn.

